



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 22 มีนาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. คาดแนวโน้มรายได้เกษตรกรทรงตัว	เดลินิวส์
2. ก.พ.รายได้เกษตรกรเพิ่ม3.89% สศก.คาดการณ์ได้ยังทรงตัวต่อ	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
3. ภาพข่าว: ถวายพระพร	แนวหน้า
4. ภาพข่าว: ลงนามถวายพระพร	ข่าวสด
5. สศก. เปิดตัว App "ฟาร์ม D" ตัวช่วยออกแบบฟาร์มด้วยตนเอง....	ข่าวสด
6. สศก. เปิดตัว App "ฟาร์ม D" ตัวช่วยออกแบบฟาร์มด้วยตนเอง....	มติชน
7. คอลัมน์: เลาะรั้วเกษตร: ก่อนจะเข้าคูหากากบาทให้ใคร	แนวหน้า
8. พม.หาทางช่วยจัดระเบียบที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	ไทยรัฐ
9. คอลัมน์: ส่วนร่วมสังคมไทย: สง่า กิตติขจร: น้องผู้ร้องขอรัฐธรรมนูญจากพี่	เดลินิวส์
10. ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: ลงนาม	มติชน
11. รายงานพิเศษ(S)ELECTION'62: สุตรัฐบาลสไตล์ 'สุเทพ เทือกสุบรรณ'	มติชน
12. คอลัมน์: ในประเทศ: 'เทพเทือก' บู้เหล็ก 'ปชป.' The good The bad....	มติชน

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : คาดแนวโน้มรายได้เกษตรกรทรงตัว

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 25363 หน้า : 17 (กลาง)

## คาดแนวโน้มรายได้เกษตรกรทรงตัว

**น.ส.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** เปิดเผยถึงภาพรวมรายได้ของเกษตรกร วัตถุประสงค์นี้รายได้เกษตรกรในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ร้อยละ 3.89 ซึ่งเป็นผลมาจากดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.65 โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์ 1 และข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์ 2 และสุกร และดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.21 โดยสินค้าสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์ 1 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไก่เนื้อ และไข่ไก่ สำหรับดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นาเดือนก.พ. 62 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 0.65 ซึ่งสินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ราคาเพิ่มขึ้นจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการส่งออก และปริมาณข้าวที่ต้องการบริโภคภายในประเทศที่มีทิศทางเพิ่มขึ้น ประกอบกับภาครัฐยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีการผลิต 2561/62 มันสำปะหลัง ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการโรงงานแป้งมันสำปะหลัง และสุกร ราคาเพิ่มขึ้นเพราะตลาดภายในประเทศยังคงมีความต้องการบริโภคอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนผู้ผลิตรายกลางและรายใหญ่มีการบริหารจัดการที่ดี สามารถจัดการฟาร์มและป้องกันโรคระบาดในสุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ สับปะรด ราคาลดลงเนื่องจากมี

ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ปาล์มน้ำมัน ราคาลดลงเนื่องจากความต้องการใช้มันสำปะหลังดิบภายในประเทศน้อยกว่าผลผลิตที่ออกสู่ตลาด ประกอบกับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบยังมีอยู่มาก และกุ้งขาวแวนนาไม ราคาลดลงเนื่องจากประเทศคู่ค้ามีคำสั่งซื้อชะงักงัน

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ร้อยละ 3.21 สินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์ 1 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ด้านสินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตลดลง ได้แก่ อ้อยโรงงาน และกุ้งขาวแวนนาไม หากพิจารณา

ถึงแนวโน้มดัชนีรายได้ของเกษตรกรในเดือนมีนาคม 2562 คาดว่า ลดลงจากเดือนมีนาคม 2561 ร้อยละ 6.39 เป็นผลมาจากดัชนีราคาสินค้าปรับตัวลดลง ร้อยละ 4.42 ในสินค้าสำคัญ ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กระเทียม และกุ้งขาวแวนนาไม

นอกจากนี้ ยังคาดว่า ดัชนีผลผลิตจะปรับตัวลดลง ร้อยละ 2.07 จากสินค้าสำคัญ ได้แก่ อ้อยโรงงาน สับปะรดหอมแดง และหอมหัวใหญ่ โดยสินค้าสำคัญที่จะมีผลผลิตออกมากในช่วงเดือนมีนาคม ได้แก่ ข้าวนาปรัง และมันสำปะหลัง ทั้งนี้ เดือนเมษายน 2562 คาดว่า ดัชนีรายได้เกษตรกรจะทรงตัว ส่วนดัชนีราคา มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น และดัชนีผลผลิตจะขยายตัวลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

หัวข้อข่าว : ก.พ.รายได้เกษตรกรเพิ่ม3.89% สศก.คาดการณ์ได้ยังทรงตัวต่อ

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 2870 หน้า : 4 (ซ้าย)

## ก.พ.รายได้เกษตรกรเพิ่ม3.89% สศก.คาดการณ์ได้ยังทรงตัวต่อ

ผู้จัดการรายวัน360 - รายได้เกษตรกรเดือน ก.พ.ดีขึ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.89% สศก.คาดแนวโน้มรายได้เกษตรกรยังทรงตัวต่อเนื่อง

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงภาพรวมรายได้ของเกษตรกร วิตจากดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ร้อยละ 3.89 ซึ่งเป็นผลมาจากดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.65 โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าหน้าปี มันสำปะหลัง และสุกร และดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.21 โดยสินค้าสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าหน้าปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ใก่นื้อ และไข่ไก่

สำหรับดัชนีราคาสินค้าเกษตรกรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นาเดือน ก.พ.62 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 0.65 ซึ่งสินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ราคาเพิ่มขึ้นจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการส่งออก และปริมาณข้าวที่ต้องการบริโภคภายในประเทศที่มีทิศทางเพิ่มขึ้น ประกอบกับภาครัฐยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2561/62 มันสำปะหลังราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการโรงงานแป้งมันสำปะหลัง และสุกร ราคาเพิ่มขึ้นเพราะตลาดภายในประเทศยังคงมีความต้องการบริโภคอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนผู้ผลิตรายกลางและรายใหญ่มีการบริหารจัดการที่ดี สามารถจัดการฟาร์มและป้องกันโรคระบาดในสุกร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ สับปะรด ราคาลดลงเนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ปาล์มน้ำมัน ราคาลดลงเนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบภายในประเทศน้อยกว่าผลผลิตที่ออกสู่ตลาด ประกอบกับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบยังมีอยู่มาก และกุ้งขาวแวนนาไม ราคาลดลงเนื่องจากประเทศคู่ค้ามีคำสั่งซื้อชะลอตัวลง

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ร้อยละ 3.21 สินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าหน้าปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ใก่นื้อ และไข่ไก่ ด้านสินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตลดลง ได้แก่ อ้อยโรงงาน และกุ้งขาวแวนนาไม หากพิจารณาถึงแนวโน้มดัชนีรายได้ของเกษตรกรในเดือนมีนาคม 2562 คาดว่า ลดลงจากเดือนมีนาคม 2561 ร้อยละ 6.39 เป็นผลมาจากดัชนีราคาสินค้าปรับตัวลดลง ร้อยละ 4.42 ในสินค้าสำคัญ ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กระเทียม และกุ้งขาวแวนนาไม นอกจากนี้ ยังคาดว่า ดัชนีผลผลิตจะปรับตัวลดลง ร้อยละ 2.07 จากสินค้าสำคัญ ได้แก่ อ้อยโรงงาน สับปะรด หอมแดง และหอมหัวใหญ่ โดยสินค้าสำคัญที่จะมีผลผลิตออกมากในช่วงเดือนมีนาคม ได้แก่ ข้าวนาปรัง และมันสำปะหลัง ทั้งนี้ เดือนเมษายน 2562 คาดว่า ดัชนีรายได้เกษตรกรจะทรงตัวส่วนดัชนีราคา มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น และดัชนีผลผลิตจะขยายตัวลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า  
หัวข้อข่าว : ภาพข่าว: ถวายพระพร

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562  
ฉบับที่ : - หน้า : 17 (บนซ้าย)



ถวายพระพร : นางสาวจรียา ลุทธิไชยา เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรพร้อม  
คณะผู้บริหารข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร  
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการ  
ประชวรโดยเร็ว และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  
โรงพยาบาลราชามาธิบดี เมื่อเร็ว ๆ นี้



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด

หัวข้อข่าว : ภาพข่าว: ลงนามถวายพระพร

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 10341 หน้า : 12 (บนซ้าย)



### ลงนามถวายพระพร

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามธิบดี



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด

หัวข้อข่าว : สศก. เปิดตัว App "ฟาร์ม D" ตัวช่วยออกแบบฟาร์มด้วยตนเอง

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 10341 หน้า : 5 (ขวา)

## สศก. เปิดตัว App “ฟาร์ม D” ตัวช่วยออกแบบฟาร์มด้วยตนเอง ตอบโจทย์เกษตรกรยุคดิจิทัล

**นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** ให้เกษตรกรสามารถเลือกผลิตสินค้าเกษตรในรอบปีได้ไม่เกินที่ดินที่เกษตรกรมีอยู่ และแสดงผลออกมาเป็นปฏิทินการผลิต (Calendar) ที่มีรายละเอียดประกอบด้วย สินค้าที่เกษตรกรเลือก ต้นทุนการผลิตต่อไร่ ต้นทุนการผลิตรวม และผลตอบแทนสุทธิรวม และในระยะต่อไปจะพัฒนาแอปพลิเคชันให้สามารถนำข้อจำกัดของเกษตรกร ได้แก่ แรงงาน เงินทุน และน้ำ มาวิเคราะห์ได้เพิ่มเติมต่อไป โดยการใช้อินเตอร์เฟซที่ง่ายมาก เริ่มจากเกษตรกรเลือกจังหวัด จากนั้นกำหนดจำนวนที่ดินที่จะวางแผนการผลิต และเลือกสินค้าที่จะผลิต ประกอบด้วย พืช ไร่ พืชสวน พืชผัก ปศุสัตว์ ประมง และไม่ติดอกไม้ประดับ เมื่อเลือกสินค้าแล้ว จึงกำหนดจำนวนพื้นที่ที่จะใช้ผลิตอีกครั้ง โดยหากสินค้าที่เลือกมากในช่วงเวลาเดียวกันเต็มพื้นที่ดินที่มีอยู่ ก็จะไม่สามารถเลือกสินค้าที่เลือกมาหลังสุดได้ เป็นต้น ทั้งนี้ เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจแอปพลิเคชัน “ฟาร์ม D” สามารถศึกษารายละเอียดและเข้าใช้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของ สศก. โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านระบบแอนดรอยด์หรือสามารถใช้งาน On Website ผ่านโทรศัพท์มือถือที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ทาง <http://aginfo.oaego.th/oaemod/> หรือ QR Code ซึ่งขณะนี้ สศก. อยู่ระหว่างเร่งพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับระบบ iOS ให้สามารถใช้งานได้ต่อไป ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทรศัพท์ 0 2561 2870 Email : [prcai@oaego.th](mailto:prcai@oaego.th)



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

ฉบับที่ : 14985 หน้า : 4 (ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว : สศก. เปิดตัว App “ฟาร์ม D” ตัวช่วยออกแบบฟาร์มด้วยตนเอง ตอบโจทย์เกษตรกรยุคดิจิทัล

### สศก. เปิดตัว App “ฟาร์ม D” ตัวช่วยออกแบบฟาร์มด้วยตนเอง ตอบโจทย์เกษตรกรยุคดิจิทัล

**นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)**

เปิดเผยว่า สศก. ได้พัฒนา Application “ฟาร์ม D” เพื่อให้เกษตรกรใช้สำหรับวิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงปรับเปลี่ยนสินค้าเกษตรที่ไม่เหมาะสม ไปสู่สินค้าเกษตรตัวใหม่ที่เหมาะสมด้วยตัวเกษตรกรเอง และเป็นการพัฒนาให้เกษตรกรทั้งภาคใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีในการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวมีความหมายมาจากคำว่า “ฟาร์ม” หมายถึงที่ดินของเกษตรกรที่ปัจจุบันเกษตรกรมีอยู่แล้วใช้ประโยชน์ทำการผลิตสินค้าเกษตร ส่วน “D” คือ design หรือ ออกแบบ เมื่อรวมกันแล้ว “ฟาร์ม D” คือ ออกแบบฟาร์ม ซึ่งต่อไปเกษตรกรจะสามารถออกแบบฟาร์มด้วยตัวเกษตรกรเองผ่านโทรศัพท์มือถือ วิเคราะห์แผนผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมหรือปรับเปลี่ยนสินค้าเกษตรที่ผลิตอยู่แล้วซึ่งมีผลตอบแทนต่ำไปสู่สินค้าเกษตรชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าได้ด้วยตัวเกษตรกรเอง โดยสามารถวิเคราะห์ได้ครั้งละ 3 แผนการผลิตเพื่อเปรียบเทียบแผนการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีที่สุดให้กับตนเอง การพัฒนาแอปพลิเคชันฟาร์ม D สศก. ได้ใช้แนวคิดการจัดการฟาร์ม

(Farm management) โดยนำข้อมูลราคาผลผลิตสินค้าเกษตร ต้นทุนการผลิต สินค้าเกษตร และผลตอบแทนสุทธิสินค้าเกษตรของพืช ปศุสัตว์ และประมง ในแต่ละจังหวัด มาวิเคราะห์แผนการผลิต โดยในระยะแรก แอปพลิเคชันจะกำหนดให้เกษตรกรสามารถเลือกผลิตสินค้าเกษตรในรอบปีได้ไม่เกินที่ดินที่เกษตรกรมีอยู่ และแสดงผลออกมาเป็นปฏิทินการผลิต (Calendar) ที่มีรายละเอียดประกอบด้วย สินค้าที่เกษตรกรเลือก ต้นทุนการผลิตต่อไร่ ต้นทุนการผลิตรวม และผลตอบแทนสุทธิรวม และในระยะต่อไปจะพัฒนาแอปพลิเคชันให้สามารถนำข้อจำกัดของเกษตรกร ได้แก่ แรงงาน เงินทุน และน้ำ มาวิเคราะห์ได้เพิ่มเติมต่อไป โดยการใช้ออปพลิเคชันนี้ง่ายมาก เริ่มจากเกษตรกรเลือกจังหวัด จากนั้นกำหนดจำนวนที่ดินที่จะวางแผนการผลิต และเลือกสินค้าที่จะผลิต ประกอบด้วย



พืชไร่ พืชสวน พืชผัก ปศุสัตว์ ประมง และไม่ดอกไม้ประดับ เมื่อเลือกสินค้าแล้ว จึงกำหนดจำนวนพื้นที่ที่จะใช้ผลิตอีกครั้ง โดยหากสินค้าที่เลือกมาในช่วงเวลาเดียวกันเต็มพื้นที่ดินที่มีอยู่ ก็จะไม่สามารถเลือกสินค้าที่เลือกมาหลังสุดได้ เป็นต้น ทั้งนี้ เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจแอปพลิเคชัน “ฟาร์ม D” สามารถศึกษารายละเอียดและเข้าใช้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของ สศก. โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านระบบแอนดรอยด์ หรือสามารถใช้งาน On Website ผ่านโทรศัพท์มือถือที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ทาง <http://aginfo.oae.go.th/oaemodal/> หรือ QR Code ซึ่งขณะนี้ สศก. อยู่ระหว่างเร่งพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับระบบ iOS ให้สามารถใช้งานได้ต่อไป ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทรศัพท์ 0 2561 2870 Email : [prcai@oae.go.th](mailto:prcai@oae.go.th)



## ก่อนจะเข้าสู่หาคากบาทให้ใคร

เหลืออีกเพียง 2 วัน ประชาชนคนไทยก็จะได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกันแล้ว หลังจากห่างหายบรรยากาศแบบนี้มา 7 ปีนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ดูท่าว่าจะมีผู้ตื่นตัวมาใช้สิทธิกันมาก เพราะมีสัญญาณบอกมาตั้งแต่การลงคะแนนล่วงหน้าเมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมาแล้ว คึกคักกันน่าดู

โค้งสุดท้ายของการหาเสียง สำหรับพื้นที่ กทม. พรรคการเมืองเริ่มระดมป้ายหาเสียงมาติด 2 ฟากถนน จนไม่มีที่ทางเดิน ต้นไม้ทุกต้น เสไฟฟ้าทุกเสไฟฟ้า ถูกใช้เป็นขาตั้งป้ายหาเสียง ไม่ว่าทางแยก หรือปากซอยต่าง ๆ จนบดบังสายตาผู้ใช้ยานพาหนะ ชาวประชาาก็ต้องอดทนเอาอีกนิด..

ในป้ายหาเสียงจะเห็นภาพถ่ายผู้สมัคร ชื่อผู้สมัคร หมายเลขผู้สมัคร ชื่อพรรค ภาพถ่ายหัวหน้าพรรค หรือผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรค บ้างยื่นแอบหลัง บ้างยื่นข้างหน้าใหญ่กว่าผู้สมัคร ก็ว่ากันไปแล้วแต่เทคนิควิธีที่คิดว่าจะให้ประชาชนจำได้นอกจากนี้ยังมีนโยบายสำคัญของพรรค เป็นต้นว่า ค่าแรงขั้นต่ำวันละ 350 บาท ค่ารถเมล์ 10 บาทตลอดสาย 40 บาทตลอดวัน ปลุกัญญาเสรี ชำ grab ถูกกฎหมายหยุดคอร์รัปชั่น รักษาพยาบาลฟรี เบี้ยผู้สูงอายุ 3,000 บาท ฯลฯ ต่างก็สรรหามาขึ้นป้ายเรียกคะแนนนิยม

ส่วนนโยบายของพรรคที่มากกว่านั้น ก็ต้องอาศัยการไปฟังที่เวทีปราศรัยบ้าง ประชันวิสัยทัศน์กันทางสื่อบ้าง เข้าไปค้นหาในโซเชียลมีเดียบ้าง

พยายามหาดูนโยบายด้านการเกษตรของพรรคการเมืองแต่ละพรรค ก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงมากนัก นอกเหนือจากการเกทับกันระหว่างพรรค ถึงการทำให้ราคาพืชผลเกษตรมีราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะราคายางพารา ปาล์มน้ำมัน และข้าว ซึ่งเป็นการแต่งตั้งตัวเลขสวย ๆ เป็นต้น

ว่า ยางก็โลกริมละไม่ต่ำกว่า 60 บาทบ้าง 80 บาทบ้าง แถมหัวหน้าพรรคบางพรรคยังอ้างอีกว่า สมัยที่ตนเองเป็นนายกรัฐมนตรี ราคายางสูงกว่าก็โลกริมละ 100 บาท

ราคาข้าวก็เช่นกัน ข้าวขาวเกเรียนละ 10,000 บาท ข้าวหอมมะลิต้องราคาไม่ต่ำกว่าเกเรียนละ 15,000 บาท บางพรรคบอกว่าต้อง 17,000 บาท โดยไม่เคยถึงโครงการรับจำนำข้าวที่เป็นวิธีการแก้ปัญหาราคาข้าวของผู้บริหารพรรคในอดีตที่เคยเป็นรัฐบาล...

บางพรรคบอกว่าให้นำสินค้าเกษตรหลักทุกชนิดขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ แก้ปัญหาให้ราคาอยู่ในเกณฑ์ที่มีกำไร...ดูดี...แต่ไม่ทราบวิธีการ คงไประดมสมองคิดกันตอนได้เป็นรัฐบาลแล้ว (ถ้าได้เป็น)

บางพรรคชวนนโยบายเกษตร 3 เพิ่ม 3 ลด เพิ่มรายได้ เพิ่มนวัตกรรม เพิ่มทางเลือก ลดหนี้ ลดต้นทุนการผลิต และลดความเสี่ยง นี่ก็ดูดี แต่ในอดีตที่ผ่านมาและกำลังจะเป็นอดีตไปอีกไม่กี่วันข้างหน้านั้น นโยบายที่ว่านี้ใช้งบประมาณสูงเหลือเกิน ถ้าเงินที่ใช้ไปทำไว้โครงการทั้งหลายมีความยั่งยืนก็คุ้มค่า แต่ที่ผ่านมามอบได้ใหม่ว่ามีอะไรบ้างที่ยั่งยืน...

มีบางพรรคที่พูดถึงที่ดินทำกิน จะเร่งแก้ปัญหาโดยการออกเอกสารสิทธิให้ถูกต้องบ้าง จะพัฒนาเป็นมีเงินดิสโก้ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของรัฐบ้าง เรื่องที่ดินนี้แค่แก้ปัญหาให้เกษตรกรที่มีสิทธิในที่ดินทำกินนั้นๆ ทำการเกษตรในที่ดินของตนเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองจริงๆ ไม่เอาไปขายให้คนอื่นเรื่องนี้เรื่องเดียว ตลอดอายุรัฐบาล 4 ปี ก็คงแก้ได้ไม่หมด เพราะปัญหาที่ดินส.ป.ก. หรือที่ดินในเขตป่าสงวน สะสมมาเนิ่นนาน แม้ให้พรรครักษาสันติภาพประเทศไทยเป็นรัฐบาล ทำเรื่องนี้เรื่องเดียวก็เกะกะ...แก้ไขได้หมด



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: ผู้หญิง/เกษตร-สิ่งแวดล้อม

วันที่: ศุกร์ 22 มีนาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: -

หน้า: 17(บนขวา)

Col.Inch: 39.84

Ad Value: 49,800

PRValue (x3): 149,400

Clip: Black/White

คอลัมน์: เล่าข่าวกษัตริย์: ก่อนจะเข้าสู่ห้วงอากาศให้ใคร

หรือไม่..

มีนโยบายของบางพรรค ที่หัวหน้าพรรคถูกพรรคในพื้นที่บางจังหวัดจัดฉากให้ไปดูการทำกรเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชที่กำลังเป็นประเด็นขัดแย้งในสังคมของชาวเกษตรอยู่ในขณะนี้แถมยังหาคนเป็นมะเร็ง คนถูกตัดขา และคนเจ็บป่วยที่อ้างว่าเกิดจากการได้รับพิษของสารเคมีดังกล่าวมาต้อนรับ ถึงกับกลายมาเป็นนโยบายของพรรค ที่เรียกว่า กองทุนปรับเปลี่ยนหน้าดิน

กองทุนนี้จะให้เกษตรกรกู้เงินไปปรับเปลี่ยนการปลูกพืชที่ปลอดสารพิษ เพื่อขายให้ได้ราคาสูงกว่า ปลูกน้อย แต่ราคาสูง ให้กู้เงินไปซื้อเครื่องจักรกลมากำจัดวัชพืชแทนการใช้สารเคมี...คงต้องให้หัวหน้าพรรคท่านรำลึกถึงอดีตที่เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ว่าแค่ให้เกษตรกรผลิตแบบ GAP ซึ่งปลอดภัยเหมือนกับไร่สารพิษเหมือนกัน สมัยท่านในครั้งกระนั้นก็ยิ่งยากเลย....

เลือกตั้งคราวนี้ มีพรรคการเมืองมากหน้าหลายตา นักการเมืองที่ลงสมัครก็มากหน้าหลายตา บางคนเป็นขาประจำ บางคนหน้าใหม่แกะกล่อง บางคนเคยได้ยื่นข้อเสนอสถรรฐการ บางคนที่ยังมีบทบาทอยู่ในรัฐบาลปัจจุบัน ชื่อพรรคการเมืองเจ้าประจำก็มี เปลี่ยนแบบเจ้าประจำก็มี ตั้งขึ้นใหม่เป็นสาขาของพรรคเก่าก็มีเป็นแบก้อพของพรรคใหม่ก็มี

ซึ่งใจให้ตีก่อนเข้าสู่ห้วงอากาศให้ใคร...อนาคตประเทศไทย...เลือกกันให้ดินะพื้น้อง....

แวนขยาย

## พม.หาทางช่วยจัดระเบียบที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระดับผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 3 โดย พล.อ.สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ พม. กล่าวภายหลังการประชุมว่า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมถึงความร่วมมือประสานการทำงานระหว่างกระทรวงต่างๆ ให้การทำงานมีความก้าวหน้า และดำเนินไปด้วยความราบรื่น ซึ่ง พม.มีภารกิจด้านสังคมที่เกี่ยวข้องในทุกมิติกับคนทุกเพศทุกวัย เชื่อมโยงไปถึงทุกกระทรวง การประชุมครั้งนี้ได้ให้อธิบดีแต่ละกรมสังกัด พม.มานำเสนอข้อมูล และปัญหาอุปสรรคในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น เพื่อประสานการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ พม.กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ซึ่งข้อมูลจากการสำรวจพบมีจำนวนเป็นแสนครัวเรือนที่บุกรุกที่สาธารณะ บางพื้นที่มีการอยู่อาศัยมาเป็นร้อยปี ทั้งนี้ ได้มีการหารือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการนำพื้นที่ว่างเปล่าที่มีอยู่ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งของกรมธนารักษ์กระทรวงการคลัง ที่ ส.ป.ก.ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่การทางรถไฟของกระทรวงคมนาคม และที่ป่าชายเลนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยจัดสร้างที่อยู่อาศัยและที่ทำกินรองรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือประชาชนที่ถูกจัดระเบียบจากพื้นที่บุกรุก หรือบางพื้นที่บุกรุกซึ่งอยู่มาเป็นเวลานานก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจัดระเบียบบางกฎเกณฑ์ในการเช่าพื้นที่ราคาถูก และกำหนดขอบเขตห้ามบุกรุกเพิ่มเติม หากสามารถแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของประชาชนผู้มีรายได้น้อย เชื่อว่าจะลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ ทำให้ประชาชนมีที่ทำกิน มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

พล.อ.สุรศักดิ์กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงการดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เชื่อมโยงการ

ทำงานกับหลายกระทรวง บางครั้งยังมีข้อติดขัดบางประเด็น จึงประสานแก้ไขกฎระเบียบการดำเนินการ บางเรื่องให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน ซึ่งทุกกระทรวงก็ให้ความร่วมมือที่ดี เพราะทุกอย่างที่ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชน เป็นเป้าหมายสำคัญ.

## เมื่อ

วันที่ 8 ตุลาคม ปี 2516 มีผู้คนหลายคนร่วมกันลงชื่อยื่นถึงรัฐบาลที่มี จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อขอรัฐธรรมนูญ ที่เป็นดังนี้ เพราะก่อนหน้านี้ในวันที 17 พฤศจิกายน ปี 2517 จอมพลถนอม กิตติขจร ซึ่งขณะนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้ทำการปฏิวัติ ประกาศยึดอำนาจล้มรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2511 จึงมีผลให้ล้มรัฐสภา และรัฐบาลด้วย แต่จอมพลถนอมก็ได้อาศัยอำนาจปฏิวัติกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง และปกครองโดยอาศัยประกาศคณะปฏิวัติจนถึงวันที่ 16 ธันวาคม ปี 2516 จึงได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2516 ซึ่งเป็นเสมือนรัฐธรรมนูญชั่วคราว ปกครองบ้านเมืองโดยไม่ได้นำดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญถาวรแต่อย่างใด จึงมีกลุ่มบุคคลจำนวน 100 คนได้ร่วมกันทำจดหมายเปิดผนึก เรียกร้องให้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร ในจำนวนผู้ที่ลงชื่อขอรัฐธรรมนูญครั้งนั้นมี พลตำรวจตรี ส่ง



ปี 2483 ท่านเป็นตำรวจได้ปีเดียว ประเทศไทยทำสงครามอินโดจีน ท่านเป็นผู้บังคับกองร้อยนำกำลังไปปฏิบัติการถึงสหรัฐไทยเดิมในพื้นที่พม่าหลังสงครามปี 2484 แล้วท่านได้ย้ายไปอยู่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ต่อมาส่งก็ได้ไปศึกษาด้านตำรวจที่เมืองเซนต์คอน และนิวสกอตแลนด์ยาร์ด ที่ประเทศอังกฤษ จนถึงปี 2493 ภายหลังยังได้มีโอกาสไปศึกษาระดับปริญญาโทด้านอาชญวิทยาที่มหาวิทยาลัย

## ส่ง กิตติขจร : น้องผู้ร้องขอรัฐธรรมนูญจากพี่

กิตติขจร น้องชายร่วมบิดามารดาเดียวกันกับ จอมพลถนอมผู้เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วย และถืออย่างทีคนทั่วไปทราบกันคือการเรียกร้องขอรัฐธรรมนูญครั้งนั้นได้นำมาสู่เหตุการณ์วันที่ 14 ตุลาคม ปี 2516 ที่ล้มรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ได้ จนตัวจอมพลถนอม กิตติขจร ต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และเดินทางออกไปอยู่ต่างประเทศเป็นการชั่วคราว ด้วยเหตุนี้จึงถือกันว่า พลตำรวจตรี ส่ง กิตติขจร เป็นผู้ที่มอบบทบาทสำคัญด้วยคนหนึ่งในเหตุการณ์ครั้งนั้น

ส่ง กิตติขจร เป็นคนเมืองตากเช่นเดียวกันกับนายกรัฐมนตรีจอมพลถนอม กิตติขจร ผู้เป็นที่ มีบิดาคือ ขุนโสภิตบรรณรักษ์ (อำพัน) และมารดาชื่อ นางลิ้นจี่ เกิดเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ปี 2462 ที่ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก เรียนจบชั้นมัธยมปีที่ 6 ที่จังหวัดตาก แล้วจึงเข้ามาอยู่กับพี่ชายที่กรุงเทพฯ โดยมาเรียนชั้นมัธยมปีที่ 8 ที่โรงเรียนราษฎรวิทย์วิทยาลัย จบปี 2480 จากนั้นเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยทหารบก เรียนทางด้านตำรวจ จบมาแล้วเข้ารับราชการเป็นตำรวจใน



แคลิฟอร์เนีย ที่เมืองเบอร์คเลย์ สำเร็จกลับมาในปี 2495 การทำงานที่กรมตำรวจจึงได้รับ เลือกลงความเจริญตามลำดับ ท่านเป็นน้องชายของนายทหารใหญ่ที่ชื่อ ถนอมกิตติขจร ที่มีบทบาทในการรัฐประหารเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนปี 2490 แต่ในการรัฐประหารครั้งนั้นไม่มีชื่อส่งปรากฏเข้าร่วม ตำแหน่งในกรมตำรวจที่สำคัญ ที่ส่ง กิตติขจร เคยเป็นคือสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจคูสิดซึ่งเป็นสถานีตำรวจที่สำคัญในกรุงเทพฯ และท่านยังได้เป็นผู้บังคับการกองปราบปราม ซึ่งต่อมาทำให้ท่านได้ยศเป็นนายพลตำรวจตรี สำหรับชีวิตครอบครัวท่านได้สมรสกับ คุณหญิงระวี กิตติขจร ส่วนชีวิตทางการเมืองนั้น

ในสมัยที่พี่ชายของท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2 และในสมัยที่ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ หัวหน้าปฏิวัติตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมา ท่านก็ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญในปี 2502 ที่อยู่มากถึงปี 2511 ทั้งท่าน

ยังคงเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตำแหน่งหลังนี้ได้เป็นเมื่อพี่ชายของท่านได้เป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยที่สอง หลังจากจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ถึงแก่อสัญกรรมไปแล้ว ครั้นมีรัฐธรรมนูญปี 2511 ซึ่งเป็นเวลาที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปกันอีกครั้งหนึ่ง จอมพลถนอม กิตติขจร ผู้เป็นพี่ชายและคณะ ได้จัดตั้งพรรคสหประชาไทย ขึ้นมาเพื่อจัดคนลงสมัครเข้าแข่งขันในการเลือกตั้ง ส่ง กิตติขจร ก็ได้ช่วยพี่ชายโดยเป็นกรรมการกลางของพรรค แต่ท่านไม่ได้ลงเลือกตั้งด้วย เพราะก่อนหน้านั้นตั้งแต่ปี 2511 ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้ว และเมื่อจอมพลถนอมได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังเลือกตั้ง ส่ง กิตติขจร ก็ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่เป็นอยู่จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน ปี 2514 วันที่จอมพลถนอมกับคณะได้ยึดอำนาจล้มรัฐธรรมนูญ โดยที่ส่งไม่ค่อยจะเห็นด้วย

แต่ในปี 2515 เมื่อมีรัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรและมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส่งก็ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนั้นตอนที่ท่านร่วมอยู่ใน 100 คนที่ลงชื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 8 ตุลาคม ปี 2516 ท่านจึงเป็นทั้งน้องชายของนายกรัฐมนตรีและเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอยู่ด้วย จอมพลถนอม กิตติขจร เขียนเล่าเอาไว้ว่า “แต่บางเรื่องเรามีความเห็นไม่ตรงกับผม จากนั้นเมื่อมีเหตุการณ์เรียกร้องรัฐธรรมนูญขึ้นในเดือนตุลาคม 2516 ส่งจึงเป็นผู้หนึ่งที่มีชื่ออยู่ในผู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญ”

ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2518 ขณะที่มีอายุได้ 56 ปี ส่งได้ลาออกจากราชการ ครั้นมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี 2521 และมีการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2522 ส่งจึงลงสู่สนามเลือกตั้งเป็นครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ในนามพรรคร่วมไทยและท่านก็ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรสมใจ ยิ่งไปกว่านั้นในรัฐบาลของพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมนันท์ ส่งได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย ท่านได้ดำรงตำแหน่งต่อมาเพียง 8 เดือนก็ได้ลาออกจากตำแหน่งและเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งท่านได้มีถิ่นที่อยู่สืบมา

พลตำรวจตรี ส่ง กิตติขจร ได้มีชีวิตอยู่นอกวงการเมืองต่อมา จนถึงแก่อนิจกรรมในปี 2540.

ธนิต ทรัพย์บุตร

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: ศุกร์ 22 มีนาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14985

Col.Inch: 18.07

Ad Value: 28,008.50

หน้า: 4(ซ้าย)

PRValue (x3): 84,025.50

Clip: Full Color

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: ลงนาม

## เรียงคน มาเป็นข่าว



ลงนาม - เมทินี พิศุทธิสินธพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ร่วมพิธีลงนาม (MOU) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การซื้อขายผลไม้คุณภาพผู้ห้างโมเดิร์นเทรด จังหวัดจันทบุรี โดยมี กฤษฎา บุญราช รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานลงนาม พร้อมด้วย พิเชษฐุ วิริยะพาหะ, สำราณ สารบรรณ ณ ห้องที่บิมสยาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี



# รายงานพิเศษ ELECTION'62 ปิยะ สารสุวรรณ สตรีรัฐบาลสไตล์ 'สุเทพ เทือกสุบรรณ' ผู้จัดการมือเก่า จับหัว 'บิกตู' + ญุเห่า ปชป. ตั้งรัฐบาลเสียงข้างมาก 270 เสียง



**ป**ฏิบัติการเดินเคาะระแผ่นดิน 77 จังหวัดของ "สุเทพ เทือกสุบรรณ" ผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชนไทย (รพช.) เดินมาถึงกาล ปิดเคาะระแผ่นดิน มีทั้งตอกไม้และก้อนอิฐ ก่อนเติมพันด้วยชีวิต-มุ่งหน้าสู่การเลือกตั้ง

"วิธีเดิน วิธีเดินที่จะทำให้คนรู้จัก ได้ ทำให้ประชาชนรู้และเข้าใจมากขึ้น ว่า บัดนี้ได้มีการตั้งพรรคการเมืองของประชาชนขึ้นแล้ว ชื่อว่าพรรครวมพลังประชาชนไทย"

"สุเทพ" ใช้เวลา 86 วัน เดินเคาะระแผ่นดิน เขาวัดผลสัมฤทธิ์ได้รับการตอบรับ 80% แต่เขาตัดพ้อว่าภาพที่ออกมาตาม "หน้าสื่อ" กลับเป็น "ด้านลบ" คนออกมาต่อต้าน-กันต่า ซึ่งคิดเป็น 2-3 นาที จาก 24 ชั่วโมงที่เขาเผาพลังทางการเมือง

ก่อนที่ "อดีตเลขาธิการ กปปส." จะ "เปิดวาระประชาชน" ด้วยการประกาศนโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจชาวบ้าน-แก้ปัญหาปากท้อง

"เราจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจชาวบ้าน ต้องทำให้รายได้ดีขึ้น รายจ่ายลดลง เกษตรกรขายแล้วต้องได้กำไร 100% รัฐบาลต้องประกาศราคาเป้าหมายทุกฤดูกาลผลิต"

"มันล่าปะหลังต้นทุนกิโลกรัมละ 1.50 บาท รัฐบาลต้องประกาศราคาเป้าหมาย 3 บาท ต้นทุนข้าวหน้าปี 6,000 บาท ราคาเป้าหมายคือ 12,000 บาท"

"ผู้ชี้แจงงานต้องกำหนดเส้นมาตรฐานแห่งความพอเพียง เช่น มีรายได้ 15,000 บาท เพื่อไปสู่เส้นมาตรฐานของความมั่นคง คือ มีรายได้ 25,000 บาท แต่ไม่ใช่การเอาเงินไปแจก"

"ลูกหลานของประชาชน 80% ต้องได้เรียนหนังสือฟรีจนจบการศึกษาชั้นอาชีวและมั่งงานทำ เพราะช่วงเทคนิคเป็นบุคลากรที่ตลาดแรงงานต้องการ"

"ต้องต่อสู้ให้ได้เป็นรัฐบาล อย่างน้อยเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล ใครมาขอให้เราร่วมรัฐบาล เราขอจงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงศึกษาธิการ"

**"สุ**เทพ เปิด "ข้อตกลง" ทัก "พล.อ.ประยุทธ์" ต้องการให้ รพช.เข้าไปเป็นหุ้นส่วน-ร่วมจัดตั้งรัฐบาล คือ ต้องเอาประชาชน-เศรษฐกิจชาวบ้านเป็นตัวตั้ง

"พล.อ.ประยุทธ์ยอมรับกับเราได้หรือไม่ว่า การทำงานการเมืองต่อไปข้างหน้า จุดสำคัญคือ ต้องเอาประชาชนเป็นตัวตั้ง ต้องเอาฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนเป็นตัวตั้ง ยอมรับแนวความคิดของเราได้ไหมในการปฏิรูปประเทศ"

"อดีตผู้จัดการรัฐบาลมือเก่า" สมัยเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ เขาได้สร้างนายกฯ มาแล้ว หลังจาก "พลิกหัว" พรรคฝ่ายค้าน-จัดตั้งรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เขา "เปิดวาระการเมือง" สไตล์สุเทพ-หัวหน้ามือปั้นระบอบทักษิณ

"เราไม่ร่วมมือกับระบอบทักษิณ ไม่ยอมให้ระบอบทักษิณกลับมาเมื่ออำนาจ วันนี่การเลือกตั้งคือ เอาทักษิณกับไม่เอาทักษิณ ต้องร่วมมือกับ พล.อ.ประยุทธ์เท่านั้น เลือกตั้งคราวนี้ต้องสกัดกัน (ระบอบทักษิณ) ให้ได้ ต้องชนะเด็ดขาด"

ทว่าเมื่อรัฐธรรมนูญออกมาแบบมาไม่ให้ใครชนะเด็ดขาด "สุเทพ" ใช้ประสบการณ์ในยุทธจักรการเมืองกว่า 40 ปี ว่า การตั้งรัฐบาลให้เสถียรภาพต้องได้ 250 เสียงขึ้นไป เพื่อปิดทางพรรคทักษิณไม่ให้กลับมาเป็นตัวแทนนำบนกระดานการเมือง

"พูดกันตรงๆ พล.อ.ประยุทธ์จะเป็นนายกฯ หนึ่งใน พล.อ.ประยุทธ์ต้องมีเสียงในสภาอย่างน้อย 126

เสียง เพราะมีต้นทุนแล้ว 250 (ส.ว.) ก็เท่ากับ 376 เสียง เกินครึ่งของทั้ง 2 สภา เพื่อลงคะแนนเสียงให้เป็นนายกฯ"

"พอเป็นนายกฯ เสร็จก็ดำเนินการจัดตั้งรัฐบาล เรียกพรรค ก.มา คุณเมธีเจอนไชโยไร เรียกพรรค ข.มา เรียกพรรค ค.มา ผมเคยเป็นผู้จัดการรัฐบาล ผมทำเป็น รวมแล้วได้ 270 เสียง กฎหมายเข้าสภาเมื่อไรก็ผ่านหมด"

"ถ้าผมเป็น พล.อ.ประยุทธ์ ผมก็ต้องระวังไม่ให้ฝ่ายทักษิณรวบรวมพรรคการเมืองจนมีเสียงเกิน 251 ไม่งั้นจะเป็นอุปสรรคในการทำงานของรัฐบาล เป็นนายกฯ ก็จริง แต่เสนอกฎหมายอะไรก็แพ้มหมด"

"สุเทพ" ดีดลูกคิด-คำนวณเนื้อเสียงของพรรคร่วมรัฐบาล-สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ออกมาเป็นนายกฯ

**"ว**นนี้มีโอกาสคะแนนจะสุสี พรรคใหญ่ๆ อาจจะมีเพียงพรรคเดียวที่หลุดเกิน 100 เสียง ที่เหลือไม่ถึง 100 เสียง และมีบางพรรคที่ลงมาระดับ 60-70 เสียง"

"ถ้าพรรคใหญ่ได้ 100 เสียง 3 พรรคก็ได้ 300 แล้ว เหลืออีก 200 พรรคที่เหลือก็ต้องหารกัน เพราะฉะนั้น โอกาสที่เขา (พรรคทักษิณ) จะรวมกันแล้วได้ 250 เป็นไปไม่ได้"

นอกจากเสียงจากพรรคที่ประกาศตัวสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ อีกสมัยแล้ว พรรคที่ "ก้าวกัง" อย่างพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นเนื้อเสียงที่เขาไม่ประมาท ล่าสุด แม้ "อภิสิทธิ์" จะประกาศจุดยืนชัดเจนว่า "ไม่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์" - "ไม่เอาการสืบทอดอำนาจ" ทว่าเสียงของอภิสิทธิ์ก็ทำให้จะ "เบ็ดเสร็จ" เป็นเนื้อเสียงเดียวกัน-ตอบแทนทุกคนในพรรค จน

อาจนำมาซึ่ง “งูเห่า” ภายในพรรคก็เป็นได้  
“ความเป็นเพื่อนก็เป็นเรื่องธรรมดา พวกที่เป็นเพื่อนผม คิดแบบเดียวกับผม ถ้าคนที่คิดไม่เหมือนผมก็ไม่ใช้เพื่อนผมนะสิ ไม่คบกันอยู่แล้ว” สุเทพพูดถึงเพื่อนเก่าในพรรคเก่าแก่ที่เคยร่วมเป็นร่วมตายบนเวที กบปส.

!!! มี่ “สุเทพ” จะเคยเป็น “ผู้จัดการรัฐบาลอภิสิทธิ์” แต่เขาออกตัวว่าวันนี้ “ไม่ใช่คนตั้งรัฐบาล” ทว่าการจัดตั้งรัฐบาลต้องใช้ “พลังภายใน” มากกว่าสมัยเป็นผู้จัดการรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์

เพราะการเลือกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาล ต้องตัดสินกันถึง “สองก๊อกร” คือ ก๊อกที่หนึ่ง โหวตนายกรัฐมนตรี และก๊อกที่สอง การโหวตเพื่อจัดตั้งรัฐบาลผู้จัดการรัฐบาล ปี 2019 จึงต้องกระตุกแข่งพอ

“ไปได้ คุณคิดว่า พล.อ.ประยุทธ์กระตุกไม่แข็งหรือ กระตุกไม่แข็งจะอยู่มาได้ยังไง 5 ปี คุณคิดว่า พล.อ.ประยุทธ์ไม่รู้การเมืองหรือ 5 ปีที่ผ่านมาเรียนของจริงมาเลย”

“ประยุทธ์วันนี้กับประยุทธ์ก่อนที่จะเป็นนายกฯ เปลี่ยนไปเยอะแล้ว เมื่อก่อนอาจจะมึนหน่อยอยู่บ้าง ตอนนี้อาจจะกลมเลย (หัวเราะ) ถูกเจียรไนมาเยอะแล้ว”

“คอยดูวันนี้ฉันแฉียว พอเป็นนายกฯ ที่มาจากการเลือกตั้ง คุณไม่ได้มีอำนาจเหมือนเดิมแล้ว ไม่ใช่ คสช.แล้ว กฎหมายต้องผ่านสภา ต้องฟังคนอื่นมากขึ้น พอมาเป็นนายกฯ ต้องฟังพรรคการเมือง พรรคการเมืองก็ต้องฟังประชาชน”

ทุกวันนี้ชีวิตของ “สุเทพ” ยังต้องรับผิดชอบชีวิต-คดีความของเพื่อนร่วมล้มระบอบทักษิณเมื่อครั้งชุมนุม กบปส. ทั้งจำหนายความว่าความให้ ทั้งส่งเสีย-ช่วยเหลือเจ็จนครอบครัวแทนเสาหลักของบ้านเดือนละ 5 พันบาท

ส่วนคดีความของตัวเอง ทั้งกบฏ-ก่อการร้ายและขัดขวางการเลือกตั้งยังต้องรอศาลนัดพิจารณาหลังเลือกตั้ง ชีวิตของ “สุเทพ” ในวันนี้จึงไม่สามารถปล่อยวาง เพราะต้องสู้ทั้งศึกการเมือง-ศึกชีวิต ที่มีเดิมพันสูง-ความเป็นความตายไม่แพ้กัน ●



ในประเทศ

# 'เทพเทือก' บู้แหลก 'ปชป.'

## The good The bad and The ugly มันคือเอือกสุดท้าย?

ก่อนหน้านายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แห่งพรรคประชาธิปัตย์ หนึ่งในนักการเมืองที่มีฝีปากจัดจ้าน ไม่ว่าจะขึ้นดีเบตเวทีไหนก็ไม่มีใครต้องให้จนมุมได้ กลับออกอาการไปไม่เป็น หลังถูกผู้สื่อข่าวถามเรื่องที่น่ายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตตรองนายกรัฐมนตรีสมัยที่นายอภิสิทธิ์เป็นผู้นำรัฐบาล ปัจจุบันเป็นแกนนำพรรครวมพลังประชาชนไทย ออกมาแก้จุดหน้านายอภิสิทธิ์หลายต่อหลายครั้ง ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งที่จริงจุดเริ่มต้นของพรรครวมพลังประชาชนไทย เป็นจุดเริ่มต้นในเชิงการให้คุณค่าและเป้าหมายที่น่าสนใจทีเดียว เริ่มจากกระบวนการตั้งพรรค ที่ให้อำนาจคนธรรมดาทั่วไปเข้าไปมีอำนาจมากขึ้น มุ่งให้ประชาชนมีอำนาจจัดการนักการเมือง สร้างระบบการตรวจสอบถ่วงดุลในพรรค การสนับสนุนคนรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้าง ความเท่าเทียมทางเพศ ผลักดันบทบาทของผู้หญิงในลำดับบัญชีรายชื่อ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์แค่เดือนเดียวก่อนการเลือกตั้ง วันหนึ่งหน่วยของพรรครวมพลังประชาชนไทยกลับพูดเรื่องเหล่านี้บ่อยลง เนื้อหาบนเวทีกลายเป็นการโจมตีนายทักษิณ ชินวัตร พรรคเพื่อไทย เรื่องราวที่ฟังดูในแต่ละวัน แทบจะคล้ายกับเนื้อหาการปราศรัยของเวที กปปส.เมื่อ 5 ปีก่อน

หลังจากตั้งโปรแกรมเดินการวางแผนดินเพื่อทาสมาชิก นำโดยนายสุเทพและแกนนำพรรคทั่วประเทศในช่วงแรกๆ ก็มีปัญหาเยอะ เจอกับการชูป้ายหวังดึงจากประชาชนเป็นข่าวดังหลายครั้งว่า โทษบอกไม่เล่นการเมือง ทำไมยังมาเล่นการเมืองอีก บางคนก็คืนนกหวีด แต่นายสุเทพค่อนข้างสุขุมรอบคอบ มีความอดทน สิ่งที่มาจนทุกคนว่าห้ามตอบได้ แล้วเดินหน้าการวางแผนดินต่อ

แต่แล้วการตั้งเวทีปราศรัยทั่วประเทศช่วงโค้ง



สุดท้ายเพื่อหาเสียงให้พรรค ในช่วงแรกๆ เป็นการพูดถึงนโยบายเป็นจุดเน้นสำคัญ แต่ดูเหมือนจะไม่มีประสิทธิภาพทางการเมืองสักเท่าไร นายสุเทพจึงหันมาพูดเรื่องการเมืองมากขึ้น เริ่มจากเวทีวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่นายสุเทพประกาศพรรครวมพลังประชาชนไทยจะไม่ร่วมกับพรรคในระบอบทักษิณและบริวาร

เป็นตายอย่างไรก็ไม่ยอม

**นี่** คือวันแรกในการปลุกผีทักษิณคนลายในปี 2557 กลับมาอีกครั้ง วันเดียวกัน นายสุเทพโพสต์ข้อความเห็นด้วยกับเสรีวงษ์มณฑา ที่ระบุว่า การโกง เผาบ้านเผาเมือง การเมืองแบบชนธิปไตยต่างหาก ที่น่ากลัวกว่าเผด็จการทหาร

หลังจากนั้นทุกเวทีของพรรครวมพลังประชาชนไทยก็ให้น้ำหนักกับตรรกะการโจมตีระบอบทักษิณเริ่มจากเวทีตลาดปัฐวิกรณ์ กรุงเทพฯ หรือในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่เวที จ.แม่ฮ่องสอน ที่นายสุเทพยืนยันว่าจะระบอบทักษิณมีอำนาจล้มฟ้าใช้เงินและอิทธิพล แต่ประชาชนก็สามารถล้มได้ และขอให้ร่วมกันสร้างปฎิหาริย์เลือกพรรค ปรช.อีกก่อนที่ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ นายสุเทพจะโพสต์ข้อความ เดินเกมตอกย้ำให้ชัดเจนว่าศึกเลือกตั้งในครั้งนั้น คือการที่คนไทยจะต้องเลือกว่าจะอยู่ข้างไหน ระหว่างข้างประเทศไทยกับข้างทักษิณ จะยอมให้ทักษิณกลับมาหรือไม่ และนายสุเทพยืนยัน ไม่เชื่อว่าศึกเลือกตั้งครั้งนี้คือการเลือกระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการระหว่างนั้นนายสุเทพก็เบได้ พูดด้วยความ



# มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 22 - พุธสัปดาห์ 28 มีนาคม 2562

ปีที่: 39

ฉบับที่: 2014

หน้า: 13(เต็มหน้า)

Col.Inch: 94.16

Ad Value: 45,196.80

PRValue (x3): 135,590.40

Clip: Full Color

คอลัมน์: ในประเทศ: 'เทพเทือก' บู้เหล็ก 'ปชป.' The good The bad and The ugly มันคือเอือก...

มันใจว่าจะได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลแน่นอน จึงต้องขอเสียงประชาชนหนุน 4 ล้านเสียง เพื่อต่อรองขอจองเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงศึกษาธิการ กลางเวทีปราศรัย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ณ จ.ลำปาง

**!** เมื่อวันที่ 3 มีนาคม นายสุเทพกล่าวกลางเวทีบางสะพาน โดยพลมออกมาเล็กน้อยว่าเกลียดใครก็ไม่ดำ ไม่ชอบประชาธิปไตยก็ไม่ได้ จะดำแต่ทักษิณ ถือเป็นครั้งแรกที่สุเทพเริ่มส่งสัญญาณในการตั้งคำถามกับประชาธิปไตย แต่ก็ยังไม่หนักหนาเท่าไร

พลันเมื่อนายอภิสิทธิ์ประกาศจุดยืนเมื่อวันที่ 10 มีนาคม บอกว่า ขอพูดชัดๆ ว่าไม่หนุนประยุทธ์เป็นนายกฯแน่นอน ยิ่งสืบทอดอำนาจยิ่งขัดแย้ง เศรษฐกิจยิ่งเสียหายตลอด 5 ปีจุดนี้เองที่ทำให้สุเทพปรีดแตก ถึงกับบอกว่า "ผมบอกกับพี่น้องจริงๆ ผมเป็นคนทำให้อภิสิทธิ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรี ถ้าไม่ใช่เพราะผมไม่รู้ชาติหน้า...จะได้เป็นนายกฯหรือไม่" พร้อมถามกลับว่า "ไม่หนุนประยุทธ์แล้วหนุนทักษิณใช่หรือไม่ แล้วยังมีประโยชน์ต่อชาติชาติที่ว่า "มีสิ่งมพวกที่ถูกฆ่าไปแล้วใช่ไหม?" ที่กลายเป็นพาดหัวข่าวหลายสำนัก

นี่คืออาการจัดหนักนายอภิสิทธิ์ หลังจากนั้นนายสุเทพก็เดินเกมจัดหนักพรรคประชาธิปัตย์ด้วย เริ่มจากเมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่บอกว่าประชาธิปัตย์ทำไม่ได้แน่ราคาขาย 60 บาท เพราะผลงานราคา 180 บาท ก็ไม่ใช่ผลงานประชาธิปัตย์ทำ แต่เป็นผลงานของ "กูทำ" วันเดียวกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุเทพก็ยกตรรกะเรื่องอย่าเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ไว้ใจไม่ได้เพราะคิดเหมือนทักษิณขึ้นพูด

ต่อมาอีก 2 วัน คือในวันที่ 14 มีนาคม สุเทพยังโพสต์คลิป เห็นอัยตบตายน่าจะดี นายอภิสิทธิ์เป็นนายกฯ ได้ โดยแฉเบื้องหลังก่อนนายอภิสิทธิ์เป็นนายกฯ ทั้งหมด ต้องนัด

คุยกับศัตรูที่ต่างประเทศ ไปเจอจากกับคนที่เคยเกลียดกัน หรือในวันที่ 17 มีนาคม ที่ถามกับจุดยืนพรรคประชาธิปัตย์ พรรคก็เคยยกมือหนุน พล.อ.เปรมเป็นนายกฯ ติดต่อกันถึง 8 ปีครึ่ง ทำไมตอนนั้นถึงไม่มีใครพูดว่าเป็นการสืบทอดอำนาจเผด็จการทหาร กรณีประยุทธ์ก็คล้ายกัน ไม่ได้มีปัญหาอะไร

ร้อนรนนายชวน หลีกภัย ผู้ใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ ต้องออกมาเบรก ว่าการตำพรรคประชาธิปัตย์ก็เหมือนตำพ่อ-แม่ตัวเอง จนวันต่อมา นายสุเทพขึ้นเวทีปราศรัยที่กรุงเทพฯ ต้องขอโทษนายชวนพร้อมเหน็บแนมว่า ขอโทษที่ไปแตะของรักของหวงของท่าน

*ฟังแล้วเลือดหดยดั่งเพราะโดนมีดโกน*

**!** กล่าวได้ว่า ลีลาของนายสุเทพช่วงนี้ไม่ธรรมดา ยิ่งสำหรับคนพรรคประชาธิปัตย์สุเทพ จากมิตรอันอยู่ดี ๆ กลายเป็นศัตรู จากชาวเปลี่ยนเป็นนดา แฟนคลับนายอภิสิทธิ์หลายคนถึงกับต้องออกมาวิจารณ์อย่างรุนแรง นายสุเทพกลายเป็นคนที่มีภาพลักษณ์ดีมากสำหรับคนบางกลุ่ม ในการเป็นคนที่ดีคนเดียว ต่อสู้กับทักษิณ แต่ก็ไว้ใจไม่ได้สำหรับคนบางกลุ่ม เพราะไม่รู้ว่าจะเรื่องราวในอดีตจะถูกหยิบมาแฉวันไหน ไปกระทั่งเลวร้ายมากสำหรับคนอีกกลุ่มด้วยเช่นกัน หากผู้อ่านท่านใดเคยดูภาพยนตร์ฮอลลีวูด

เรื่อง The Good, The Bad and The Ugly ที่เป็นหนังเคบอยสุดคลาสสิก สารสำคัญของหนังเรื่องนี้ คือว่าตัวละครหลักทุกตัวสามารถที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อการตามล่าสิ่งที่ตัวเองปรารถนา ยกตัวอย่างจากสำคัญจากหนึ่ง คือตัวหลักของเรื่องถูกจับแขวนคอ เชือกรัดอยู่ที่คอ ร่างกายก็เริ่มสั่นสะท้าน แต่สายตาผู้ที่ถูกจับแขวนคอกลับจ้องไปที่ทุ่งทองที่กองอยู่ข้างหน้าและพยายามดิ้นรนจะให้หลุด ทั้งที่รู้ว่ายิ่งดิ้นก็ยิ่งรัดคอ

นำคิดว่าบทบาทของนายสุเทพเวลานี้ คล้ายกับตัวหลักของหนังเรื่องนี้ไม่น้อย ขณะนี้นายสุ

เทพได้สาธิตกระสุนใส่มิตรเดิม เดินไปสู่มุมห้องแล้วเลือกที่จะถือไฟท่อนประยุทธ์คนเดียว คล้ายสภาวะยั้งดิ่งยั้งรัดคอ โดยมีเป้าหมายให้ได้เสียงในสภา ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

ส่วนสถานการณ์การเมืองตอนนี้ก็สอดคล้องกับอีกประเด็นรองของหนังเรื่องนี้ คือเนื้อเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นช่วงสงครามกลางเมือง ที่ทั้งสองฝ่ายต่อสู้กัน ทำกันคน คนตายจำนวนมาก เพื่อยุติชิงเอาสะพานไม้เหล็ก ข้ามแม่น้ำแห่งหนึ่งเท่านั้น

ในช่วงโค้งสุดท้ายก็ต้องไล่เก็บคะแนนกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่เงื่อนไขทางการเมืองที่นายสุเทพสร้างมา ก็บีบให้นายสุเทพเองลดการพูดถึงเรื่องนโยบายหรือจุดเด่นพรรคแบบช่วงแรกๆ และต้องหยิบไฟขึ้นมาเล่น

ถล่มหน้าใส่ประชาธิปัตย์ที่เป็นฐานเสียงที่มีที่มาที่ไปคล้ายกัน

พฤติกรรมที่ให้สัญญาณเอือกสุดท้ายแบบนี้ น่าจับตา ว่าก่อนจะถึงวันที่ 24 มีนาคม จะเกิดอะไรขึ้นอีก มากกว่านั้น หลังเลือกตั้งก็ยังไม่หวังไม่น้อย ถ้าฝ่าย คสช.ชนะเลือกตั้ง สุเทพจะใช้ชีวิตได้อย่างภาคภูมิใจ แต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามกับ คสช.ชนะเลือกตั้ง นายสุเทพไม่สนุกแน่

หรือนี่คือเหตุสำคัญว่า บทบาทของนายสุเทพช่วงนี้ทำไม่จึงบู๊เดือดเลือดพล่าน เพราะเป็นเดิมพันที่อาจจะครั้งสุดท้าย

**จึงต้องยอมเจ็บหนักขนาดนี้? ●**